

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ รมณีนันทน์ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.
ประธาน : พล.ต.อ. อุดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
รมว.รง.	<p>การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย</p> <p>๑) ให้ออกแผนการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ และหาก รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติฯ แล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงาน</p> <p>๑.๒) กำหนด วัน เวลา ในการแถลงแผนปฏิบัติการฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ รง. โดยเรียนเชิญ รอง นรม. (พล.อ. ประวิตรฯ) เป็นประธานการแถลงแผนดังกล่าว</p> <p>๑.๓) ให้ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ๓ สัญชาติ</p> <p>๑.๔) รายงานความคืบหน้าให้ รมว.รง. ทราบ</p> <p>๒) นรม. ได้มีข้อสั่งการให้ รง. เร่งรัดการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเวียดนามให้แล้วเสร็จ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา นั้น ให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว แล้วรายงานให้ รมว.รง. ทราบ</p> <p>๓) การบริหารจัดการศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)</p> <p>๓.๑) ให้ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทำหน้าที่ CEO เพื่อกำกับดูแลและบริหารอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานระดับสากล</p> <p>๓.๒) จัดทำคู่มือการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๓) จัดทำโมเดลความสำเร็จ เพื่อแสดงจำนวนที่จะต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้ได้ โดยเฉลี่ยต่อวัน และภาพรวม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ทุกหน่วยงาน
รมว.รง.	<p>จากการตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ สปส. ดังนี้</p> <p>๑) การผลักดันให้แรงงานนอกระบบ เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง</p> <p>๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data และวางแผนการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๓) พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยกระดับสายด่วน ๑๕๐๖ เพื่อบริการผู้ประกันตน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ได้ง่ายขึ้น</p>	สปส.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
	<p>๔) บริหารเงินลงทุนของ สปส. ให้มีการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงเสถียรภาพของกองทุน และวางแผนรองรับการจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนในอนาคต</p> <p>๕) พัฒนาองค์กร ให้มีระบบ พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส น่าเชื่อถือ</p>	
ร.มว.ร.ง.	<p>การขับเคลื่อนภารกิจ</p> <p>๑) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๑</p> <p>๑.๑) ติดตามสถานการณ์และผลกระทบอย่างใกล้ชิด และเตรียมมาตรการรองรับ</p> <p>๑.๒) ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในประเด็นของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำไทย รอง นรม. (พล.อ. ประวิตรฯ) ประธานการประชุม ขอให้ ศปมผ. ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการสุ่มตรวจเรือประมงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓) ให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ๓ ฉบับ (P29 ,C188, C98)</p> <p>๔) กรณีแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ให้ตรวจสอบและมีมาตรการทางกฎหมาย</p>	ทุกหน่วยงาน
ป.รง.	<p>๑) ประเด็นการติดตามการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว : ประเทศต้นทางฯ ให้ กกจ. ประสานประเทศต้นทางในประเด็น ดังนี้</p> <p>๑.๑) กัมพูชา เพิ่มจุด เพิ่มศูนย์ เพิ่มเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก หากรองรับได้เท่าเดิมจะไม่ทันตามกำหนด ต้องเพิ่มศูนย์อีกอย่างน้อย ๔ ศูนย์</p> <p>๑.๒) เมียนมา ประสานงานให้ จนท. อำนวยความสะดวก และจัดชุดเคลื่อนที่ในจุดที่แรงงานหนาแน่น</p> <p>๑.๓) ลาว หรือแนวทางการจัดการกับแรงงานกลุ่มจับคู่ (๘๗,๗๘๒ คน) ที่เดิมให้กลับประเทศว่าจะดำเนินการอย่างไร ถ้าพิสูจน์ฯ จะต้องเพิ่มศูนย์ฯ เพิ่มจุด ในการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าให้กลุ่มจับคู่กลับประเทศหมด ต้องเพิ่มศูนย์ฯ อีกอย่างน้อย ๑ ศูนย์ - ถ้าให้กลุ่มจับคู่อยู่เพื่อพิสูจน์สัญชาติ ต้องเพิ่มศูนย์ฯ อีกอย่างน้อย ๓ ศูนย์ <p>๒) ประกาศ มท. : มท. จัดประชุม ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ โดยจะได้ติดตามและประสานงานกับ มท. เพื่อให้ดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓) เปิดศูนย์ OSS : ให้ กกจ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑) จัดประชุมกองทุนบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวฯ (มี ป.รง. เป็นประธาน) เพื่อจะได้ดำเนินการโอนเงินให้จังหวัดใช้ดำเนินการตั้งศูนย์</p> <p>๓.๒) จัดทำรายงานจำนวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติรายจังหวัด โดยจำแนกเป็น ๓ กลุ่ม และ จำแนกว่าแรงงานที่พิสูจน์ - ไม่พิสูจน์ฯ เท่าใด</p> <p>๓.๓) ให้จัดหางานจังหวัด ในฐานะเลขา กจต. นำเรียน ผวจ. เพื่อพิจารณาสถานที่ตั้งที่สะอาด สะดวก</p> <p>๔) ขั้นตอนใน OSS : ให้ กกจ. ดำเนินการ เร่งรัดข้อสรุปแผนผังการดำเนินการที่ชัดเจน ตามแผนที่กำหนด จากหน่วยงานต่างๆ โดยเร็ว</p>	กกจ.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
	<p>๕) ระบบติดตาม : ให้ กกจ. จัดระบบติดตามการดำเนินงานใน ศปก.บต. และ OSS ทั่วประเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงาน</p> <p>๖) ประชาสัมพันธ์ : ให้ทุกกรม / สปส. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๖.๑) ทำแผนการประชาสัมพันธ์ รายงาน ป.รง.</p> <p>๖.๒) ออกแบบสื่อ Infographic ภาพเคลื่อนไหวพร้อมคำบรรยาย ๓ ภาษา</p> <p>๖.๓) ร่วมกับ NGOs ๓ สัญชาติ ในพื้นที่เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์</p> <p>๖.๔) ให้หน่วยงานในพื้นที่ต้องเร่งรัดสถานประกอบการให้หาแรงงานต่างด้าว มาดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุง ทะเบียนประวัติ และพิสูจน์สัญชาติในเวลาที่กำหนด</p> <p>๗) การเตรียมเจ้าหน้าที่ : ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๗.๑) จัดทำเอกสารสรุปแนวทางการดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ใน OSS / ศปก.บต. ทราบแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๗.๒) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ใน OSS / ศปก.บต. ทางออนไลน์ ให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน</p> <p>๘) แผนตรีเทพ : ให้ กกจ. จัดพิธีแถลงแผนฯ โดย รอง นรม. (พล.อ. ประวิตรฯ) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดพิธีโดยเร็ว</p>	ทุกหน่วยงาน

มณฑล

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว. ว. ว. ว. ว.

(นางรติ วัลลิสต์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑